

## สรุปประเด็นข่าว วันที่ 1-3 มกราคม 2559

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>หญิงเมาแล้วขับพันผิด อ้างว่าร่างกายผลิตแอลกอฮอล์เองได้</p> <p>หญิงชาวอเมริกันวัย 35 ปี รอดพ้นจากความผิดข้อหาเมาแล้วขับ หลังอ้างกับศาลว่าตนเองมีอาการของโรคประหลาดที่ร่างกายสามารถผลิตแอลกอฮอล์ได้เอง โดยไม่ต้องดื่มสุราเข้าไปแต่อย่างใด หญิงวัย 35 ปีผู้นี้ ถูกตำรวจจับและดำเนินคดีในความผิดฐานเมาแล้วขับ เมื่อปี 2014 ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่า เธอขับรถสายไปมา และผลตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจพบว่า มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูงกว่าที่กำหนดไว้ตามกฎหมายถึง 4 เท่า หญิงคนดังกล่าวซึ่งมีอาชีพเป็นครูให้การกับศาลว่า มีเป็นบางครั้งที่ระบบย่อยอาหารของเธอสามารถแปรสภาพอาหารเป็นแอลกอฮอล์ และแม้จะมีแอลกอฮอล์ในร่างกายสูงระดับที่ทำให้คนทั่วไปเมาจนต้องลงคลานได้ แต่สำหรับเธอแล้วไม่รู้สึกเมา ทั้งยังสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ อย่างไรก็ตาม จากการตรวจร่างกายโดยแพทย์ พบว่าเธอมีเอนไซม์ในลำไส้ที่อยู่ในปริมาณมากกว่าปกติ ซึ่งอาจทำให้เกิดกระบวนการหมักกับคาร์โบไฮเดรตจนเป็นแอลกอฮอล์ได้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และกฎหมายชี้ว่า ที่ผ่านมามีอาการที่เรียกว่ากระบวนการหมักในลำไส้นี้ มักถูกยกขึ้นมาเป็นข้อแก้ตัวในคดีเมาแล้วขับมากขึ้นเรื่อย ๆ แต่เชื่อว่าศาลจะรับฟังเสมอไป เพราะต้องมีการทดสอบรับรองโดยแพทย์ที่เชื่อถือได้ด้วย สำหรับคดีของหญิงผู้ไม่เปิดเผยชื่อคนนี้ อัยการบอกว่าจะยื่นเรื่องให้ศาลพิจารณาคดีใหม่อีกครั้ง</p>	-	-
นานาชาติ	<p>การยกเลิกนโยบายลูกคนเดียวของจีนจะช่วยเพิ่มประชากรหรือไม่ ?</p> <p>จีนเปิดศักราชใหม่ ด้วยการยกเลิกนโยบายลูกคนเดียวที่บังคับใช้มานานถึง 40 ปี ในวันที่ 1 ม.ค. 2016 นับแต่นี้ไปแต่ละครอบครัวจะมีบุตรได้ถึงสองคน แต่ยังคงทำเรื่องขออนุญาตจากรัฐบาลเสียก่อน นโยบายลูกคนเดียวมีส่วนทำให้จีนประสบปัญหาความไม่สมดุลระหว่างสัดส่วนประชากรวัยเด็กและวัยสูงอายุ และทำให้จีนเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการเกิดต่ำที่สุดในโลก แต่ในปัจจุบัน สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงและความต้องการแรงงาน ทำให้รัฐบาลจีนตัดสินใจปรับเปลี่ยนนโยบายดังกล่าว</p>	-	-
นานาชาติ	<p>จีนเพิ่มความเข้มงวดในการกวาดล้างจับกุมผู้ทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับอาหารและยา</p> <p>เจ้าหน้าที่จีนเปิดเผยมาตรการเพื่ออำนวยความสะดวกในด้านความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ปกครองและหน่วยงานของศาลในการพิจารณาคดีเกี่ยวกับอาหารและยา สำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ศาลประชาชนสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในสังกัดสภาแห่งรัฐหรือคณะรัฐมนตรีของจีนได้ร่วมกันออกเอกสารซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในอนาคตก่อนหน้านั้น ปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาการมีมาตรฐานที่คลุมเครือ หรือไม่ได้กำหนดอำนาจให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ในการสืบสวนสอบสวนได้เป็นอุปสรรคต่อความพยายามของจีนในการต่อสู้กับปัญหาอาชญากรรมด้านอาหารและยา ดังนั้น มาตรการต่างๆ จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อกำหนดมาตรฐานและกระบวนการดำเนินงาน ซึ่งรวมถึงการโอนคดีจากหน่วยงานของรัฐบาลอื่นๆ ไปยังสำนักงานตำรวจ การใช้ข้อมูลร่วมกันและการร่วมมือกันสืบสวนสอบสวน</p>	-	-



## สรุปประเด็นข่าว วันที่ 1-3 มกราคม 2559

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>เผยผู้ป่วยสมองเสื่อมได้รับประโยชน์หากญาติมิตรไปเยี่ยม แม้จำกันไม่ได้แล้วก็ตาม นายเจเรมี ฮิวจ์ ประธานสมาคมเพื่อผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมแห่งสหราชอาณาจักรชี้ว่า ผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมยังคงได้รับประโยชน์จากการที่มีญาติมิตรไปเยี่ยม แม้จะจำหน้ากันไม่ได้แล้วก็ตาม โดยการไปเยี่ยมเยียนจะช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกมีความสุข มั่นคงและปลอดภัย แม้อาการสมองเสื่อมหรืออาการของโรคอัลไซเมอร์จะทวีความรุนแรงมากขึ้นจนผู้ป่วยสูญเสียความจำไปอย่างมาก แต่ผู้ป่วยก็ยังมีสิ่งที่เรียกว่า “ความทรงจำทางอารมณ์” (Emotional memory) ที่สามารถคงอยู่ต่อไปได้นานหลังพบปะกับญาติมิตรแล้ว กว่าครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมน้อยมาก หรือไม่ได้เข้าร่วมเลย และมีราว 64 % ที่รู้สึกว่าตนเองถูกทอดทิ้ง ส่วนผลการสำรวจอีกชิ้นพบว่า 42% ของกลุ่มคนทั่วไปเห็นว่าการไปเยี่ยมผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมที่สูญเสียความทรงจำไปแล้วไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ แต่คนกว่า 68% บอกว่า จะยังคงไปเยี่ยมญาติมิตรที่ป่วยด้วยโรคสมองเสื่อมอยู่ แม้ผู้ป่วยจะจำพวกเขาไม่ได้แล้วก็ตาม</p>	-	-
ประเทศ	<p>กรมควบคุมโรคประกาศปี 59 ทำงานเชิงรุกดูแลสุขภาพประชาชนในทุกกลุ่มอาชีพ นายแพทย์อานวย กาจันนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมควบคุมโรค เปิดกล่องของขวัญปี 2559 คัดโครงการเชิงรุกดูแลสุขภาพประชาชนชาวไทย เร่งดำเนินงานใน 5 เรื่องสำคัญ ได้แก่ การกวาดล้างโปลิโอ ควบคุมวัณโรคในเมืองใหญ่ ดูแลสุขภาพแรงงานนอกระบบ พัฒนาศูนย์สุขภาพสตรีการเดินทางและท่องเที่ยว และป้องกันโรคไม่ติดต่อในชุมชนเมืองใหญ่ ตั้งเป้าเดินทางทุกโครงการพร้อมกันและเห็นผลภายในปี 59 และเตรียมขยายผลต่อเพื่อครอบคลุมประชาชนทั่วประเทศ</p>	-	-
ประเทศ	<p>รพ.สธ.เผยผู้บาดเจ็บศีรษะที่เข้านอนในโรงพยาบาล เกือบ 100 % เกิดจากการขับขี่รถจักรยานยนต์โดยประมาท ไม่สวมหมวกนิรภัย ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า จากการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่า มีความพร้อม 100 เปอร์เซ็นต์ ทั้งเจ้าหน้าที่และระบบส่งต่อผู้บาดเจ็บ เทศกาลปีใหม่ผ่านไป 3 วัน มีผู้บาดเจ็บจากจรรยาจรเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมากพอสมควร จากการสอบถามผู้บาดเจ็บที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล พบว่าเกือบทั้งหมดมีสาเหตุจากขับขี่รถจักรยานยนต์โดยประมาท ไม่สวมหมวกนิรภัย เมื่อเกิดอุบัติเหตุทำให้บาดเจ็บที่ศีรษะ เลือดออกในสมอง กระดูกคอหัก เป็นอัมพาต ซึ่งต้องรณรงค์ร่วมกับบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ใน 3 เรื่อง คือ การสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ใช้รถจักรยานยนต์ การปฏิบัติตามกฎหมายจราจร เช่น ไม่ขับรถย้อนศร ไม่ขับรถเร็ว และ ไม่ขับซัดและจักรยานยนต์หากเมาสุรา เพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร ทั้งนี้ ได้ขอให้ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรทุกคน เมื่อรักษาจนอาการดีขึ้นกลับบ้าน ให้แนะนำเพื่อน คนใกล้ชิด และ คนในครอบครัว ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด</p>	-	-



## สรุปประเด็นข่าว วันที่ 1-3 มกราคม 2559

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	เข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ เริ่มต้นการออม-ดูแลสุขภาพ พศ.ดร.นิรมล กุลศรีสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง Urban Design and Development Center : UDDC กล่าวว่า มีคนเปรียบเทียบว่ากรุงเทพฯเป็นเมืองที่คนหนุ่มสาวที่มุ่งหน้ามาทำงาน แต่หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร กลับไม่มีผู้สูงวัยออกมาใช้ชีวิต นั่นอาจเป็นเพราะไม่มีพื้นที่ที่จะอยู่ได้อย่างมีความสุข รศ.ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา คณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า การเตรียมตัวเข้าสู่วัยชราภาพโดยเฉพาะเรื่องการออม คนไทยต้องเปลี่ยนทัศนคติเรื่องการออม จากที่เข้าใจว่ารายได้หักรายจ่ายคือการออม เปลี่ยนเป็น “รายได้หักการออมเหลือเท่าไรค่อยเอาไปใช้ และต้องออมอย่างเหมาะสมสม่ำเสมอ”	-	-
ประเทศ	สาธารณสุขแถลงยอดรวมอุบัติเหตุ 4 วันช่วงปีใหม่ นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แถลงสรุปสถิติอุบัติเหตุทางท้องถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 4 วันที่ผ่านมา คือระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ถึง 1 มกราคม 2559 พบว่าเกิดอุบัติเหตุรวม 2,338 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตรวม 253 ราย และมีผู้บาดเจ็บรวม 2,412 คน จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมมากที่สุด คือจังหวัดเชียงใหม่ 91 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดคือ จังหวัดนครราชสีมา เชียงราย สงขลา ปทุมธานี จังหวัดละ 9 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด คือจังหวัดเชียงใหม่ 91 คน ส่วนจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางท้องถนนเลยมี 8 จังหวัดได้แก่ กาฬสินธุ์ ตรัง พังงา แพร่ ระนอง สมุทรปราการ สิงห์บุรี และสุโขทัย สำหรับสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือเมาสุรา คิดเป็นร้อยละ 33.08 ของอุบัติเหตุทั้งหมด ขับรถเร็วเกินกำหนดที่ร้อยละ 15.90 ขณะที่รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ซึ่งส่วนใหญ่เกิดในเส้นทางตรง และช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือเวลา 00.01 น. ถึง 04.00 น.	-	-
ประเทศ	ศปถ.สรุปอุบัติเหตุทางถนนวันที่สี่เสียชีวิตรวม 253 ราย สาเหตุหลักเมาสุรา นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันวันที่ 1 ม.ค.59 ซึ่งเป็นวันที่สี่ของการรณรงค์ฯ เกิดอุบัติเหตุ 647 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 75 ราย ผู้บาดเจ็บ 657 คน สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เมาสุรา ร้อยละ 33.08 ขับรถเร็วเกินกำหนด ร้อยละ 15.90, ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 82.34 ส่วนใหญ่เกิดในเส้นทางตรง ร้อยละ 60.12 บนถนนใน อบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 38.64 ถนนกรมทางหลวง ร้อยละ 30.45 ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ช่วงเวลา 00.01-04.00 น. ร้อยละ 31.38 ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มวัยแรงงาน ร้อยละ 55.94 ทั้งนี้ได้จัดตั้งจุดตรวจหลัก 2,103 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 65,642 คน เรียกตรวจยานพาหนะ 646,978 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดีรวม 106,661 ราย มีความผิดฐานไม่สวมหมวกนิรภัย 29,987 ราย ไม่มีใบขับขี่ 29,959 ราย โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ 29 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ ปทุมธานี 5 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช 35 คน สำหรับจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต (ตายเป็นศูนย์) มี 8 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ตรัง พังงา แพร่ ระนอง สมุทรปราการ สิงห์บุรี และสุโขทัย จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ 91 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ นครราชสีมา เชียงราย สงขลา และปทุมธานี จังหวัดละ 9 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ 91 คน	-	-



## สรุปประเด็นข่าว วันที่ 1-3 มกราคม 2559

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p><b>กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพปี 2559</b></p> <p>นายแพทย์อานวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในปี 2558 มีเหตุการณ์สำคัญหลายเรื่องส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนไทย ดังนี้ 1.โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือโรคเมอร์ส 2.ปัญหาหมอกควันจากไฟป่าในอินโดนีเซีย 3.โรคไข้เลือดออก 4.การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในช่วงต้นปี 5.ปัญหาการบาดเจ็บจากการจราจร และ 6.เหตุการณ์ในต่างประเทศ ได้แก่ โรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่าในภูมิภาคอาฟริกาตะวันตก ไข้หวัดนกในประเทศเพื่อนบ้าน และการเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล เป็นต้น ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค ได้วิเคราะห์สถานการณ์โรคในระบบเฝ้าระวังต่างๆ ที่ผ่านมา โดยวิธีอนุกรมเวลา (time series analysis) เพื่อคาดการณ์แนวโน้มของการเกิดโรค และนำมาพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญในปี 2559 เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ของโรคที่อาจเกิดขึ้นในประเทศไทย โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 การพยากรณ์โรคติดต่อ โดยการพยากรณ์โรคติดต่อ มี 5 โรคสำคัญ ดังนี้ 1.โรค 2.อหิวาตกโรค 3.โรคไข้หวัดใหญ่ 4.โรคมือ เท้า ปาก 5.โรคไข้กาฬหลังแอ่น และกลุ่มที่ 2 โรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ สำหรับการพยากรณ์โรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ มี 4 เรื่อง ดังนี้ 1.ภัยจากการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส 2.เด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำ 3.การเสียชีวิตด้วยโรคทางเดินหายใจในช่วงปัญหาหมอกควัน และ 4.การบาดเจ็บจากการจราจร</p>	-	-
ประเทศ	<p><b>สธ.ตั้งเป้าสกัดโรค-พัฒนาคลินิกเวชศาสตร์ฯ</b></p> <p>นพ.อานวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในปี 2559 นี้ กรมฯจะดำเนินโครงการเชิงรุกในการป้องกัน ควบคุมโรค เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนในทุกกลุ่มอาชีพ โดยคัดเลือกโครงการสำคัญ 5 เรื่อง ได้แก่ 1.การกวาดล้างโปลิโอ 2.ควบคุมวัณโรคในเมืองใหญ่ 3.ดูแลสุขภาพแรงงานนอกระบบ 4.พัฒนาคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและ และ 5.ป้องกันโรคไม่ติดต่อในชุมชนเมืองใหญ่ โดยทั้ง 5 โครงการนี้จะเริ่มดำเนินการพร้อมกันทั้ง 5 โครงการและทำให้เห็นผลภายในปี 2559.</p>	-	-
ประเทศ	<p><b>แพทย์เตือน 'หมึกสีกลาย' ปนโลหะหนัก-แบคทีเรีย เสี่ยงมะเร็งผิวหนัง</b></p> <p>นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันการสีกได้เข้ามามีบทบาท ด้านการเสริมสวยความงาม เช่น การสีกิ้วถาวร การสีกริมฝีปาก เพื่อเสริมความงาม แต่ในความสวยงามจากการสีก อาจมีอันตรายที่แอบแฝงอยู่ หากผู้ทำการสีกไม่มีความชำนาญและอุปกรณ์การสีกไม่สะอาด อาจทำให้มีโอกาสดูดเชื้อโรคได้ เช่น การใช้เข็มที่ไม่สะอาดหรือเข็มที่ผ่านการทำให้ปลอดเชื้อที่ไม่ได้มาตรฐานเพียงพอ เชื้อโรคที่มีโอกาสติดต่อได้ จากการสีก ได้แก่ เชื้อไวรัสตับอักเสบบี เชื้อเอชไอวี ทั้งนี้ สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตรายกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ศึกษาคุณภาพทางเคมี และทางจุลชีววิทยาของหมึกสำหรับสีกลายที่จำหน่ายในประเทศไทย โดยสุ่มเก็บตัวอย่างหมึกสำหรับสีกลาย นำมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำแนกผล ดังนี้ การวิเคราะห์โลหะหนัก พบสารหนูเกิน ปริมาณสูงสุดที่ตรวจพบ 14.64 ไมโครกรัมต่อกรัม และแคดเมียมเกินมาตรฐาน ปริมาณสูงสุดที่ตรวจพบ 7.89 ไมโครกรัมต่อกรัม ทั้งนี้ประเทศไทยกำหนดให้แคดเมียมไม่เกิน 3 ไมโครกรัมต่อกรัม สำหรับการตรวจคุณสมบัติทางจุลชีววิทยา หรือตรวจหาเชื้อก่อโรค พบเชื้อแบคทีเรียเกินกำหนด 13 ตัวอย่าง และพบเชื้อซูโดโมแนส แอรูจิโนซา (Pseudomonas aeruginosa) 1 ตัวอย่าง จำนวนแบคทีเรียปนเปื้อนที่พบอยู่ในระดับ 35,000-10,000,000 โคโลนีต่อกรัม ซึ่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้ไม่เกิน 1,000 โคโลนีต่อกรัม</p>	-	-




## สรุปประเด็นข่าว วันที่ 1-3 มกราคม 2559

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>5 อันดับโรค คนไทยพึงระวัง! ปี 58 ป่วยสูงสุด ถึงเวลาต้องรับมือ</p> <p>ทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์ ได้รวบรวม 5 โรคระบาดและติดต่อในประเทศไทย ที่คนเป็นกันมากที่สุด ปี 2558 เริ่มกันที่โรคแรก นั่นคือ <b>โรคมือเท้าปาก</b> พบผู้ป่วย 37,330 ราย เสียชีวิต 3 ราย พบรายงานการระบาดของ <b>ศูนย์เด็กเล็ก สถานรับเลี้ยงเด็ก และโรงเรียนอนุบาล โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน</b> ถัดมาคือโรคที่พบผู้ป่วยได้ตลอดทั้งปี คือ <b>โรคไข้หวัดใหญ่</b> มียอดผู้ป่วย 69,798 ราย เสียชีวิต 28 ราย ส่วนมากพบผู้ป่วยวัยเด็กอายุประมาณ 0-4 ปี ประชาชนสามารถขอรับวัคซีนป้องกันโรค โดยทางกระทรวงสาธารณสุขจะแจกให้กับประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 3 ล้านโดส ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม-31 กรกฎาคมของทุกปี ทั้งนี้ โรคยอดฮิตที่พบกันบ่อยมากในพื้นที่ที่คนอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก นั่นคือ <b>โรคอาหารเป็นพิษ</b> จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด 120,126 ราย แต่ยังไม่พบผู้เสียชีวิต ซึ่งระบาดหนักในช่วงที่มีงานเทศกาลที่ต้องประกอบอาหารให้คนจำนวนมาก ขณะเดียวกัน โรคที่ตกเป็นทอล์กออฟเดอะทาวน์ในสังคมไทยเป็นอย่างมากตอนนี้ คือ <b>โรคไข้เลือดออก</b> เนื่องจากกระแสข่าวของพระเอกดัง ที่ป่วยเป็นโรคดังกล่าว ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน จนต้องเข้ารักษาตัวเป็นเวลานานกว่า 1 เดือน พบจำนวนผู้ป่วย 123,169 ราย เสียชีวิต 116 ราย ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 10-14 ปี <b>กระจายทุกพื้นที่ทั่วประเทศ</b> มาถึงโรคที่คนไทยเป็นกันมากที่สุดในปีนี้นั้นคือ <b>โรคปอดบวม</b> พบยอดผู้ป่วย 192,189 ราย เสียชีวิต 406 ราย ผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้นี้ทุกช่วงอายุตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้สูงอายุ ทั้งนี้ จะพบผู้ป่วยได้ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วงเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว</p>	<p>5 อันดับโรคของ จ.พิจิตร ตั้งแต่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม 58 พบโรคอุจจาระร่วงปอดบวม อาหารเป็นพิษ ตาแดง ไข้เลือดออก</p>	-
ประเทศ	<p>1ปีสธ.แก้ปัญหาสุขภาพคนไทยหลายมิติ ด้านหวังอีก10ข้างหน้าอายุยืนถึง 80 ปี ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมต.สาธารณสุข กล่าวว่ ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา มีการพัฒนาและเสริมความเข้มแข็งระบบบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง เท่าเทียมมีคุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อให้อาการดังกล่าวได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ 1.ดูแลผู้สูงวัยติดบ้านติดเตียง 2.ทีมหมอครอบครัว (Family Care Team 3. เด็กไทยฉลาดพัฒนาการสมวัย /ปัญหาเด็กจมน้ำ 4.ลดอัตราป่วยและเสียชีวิตจากโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองลดเหลื่อมล้ำ และลดรอยโรค กระจายอำนาจบริหารจัดการไปสู่เขตสุขภาพ จำนวน 13 เขต และมีระบบช่องทางด่วนอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (Trauma Fast Track) ในทุกเครือข่าย 5.ป้องกันและยับยั้งโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ การอบรมทีมเฝ้าระวังและสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) 6.สมุนไพรรักษาสุขภาพ เพิ่มรายได้ รัฐบาลสนับสนุนการใช้แพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย จากวิสัยทัศน์ประเทศไทย พ.ศ.2558-2563 ที่ให้สังคมไทย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ควบคู่ไปกับการดำเนินงานตามแนวทาง “ประชารัฐด้านสังคม” นั้น กระทรวงสาธารณสุขจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานในปี 2559 โดยเน้นการปฏิรูป 4 ด้าน คือ 1.ป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพ บูรณาการงานเชิงรุก 2.ลดการป่วยเสียชีวิตจากโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน 3.ปรับโครงสร้างและระบบการทำงาน ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฯลฯ และ 4.ร่วมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยบูรณาการกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อผลักดันให้ไทยเป็น ศูนย์กลาง Wellness &amp; Medical</p>	-	-





## สรุปประเด็นข่าว วันที่ 1-3 มกราคม 2559

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ภูมิภาค	<p>เลิกบุหรี่ยุทธศาสตร์ของขวัญปีใหม่เด็กน้อยอยากได้</p> <p>เด็กน้อยบอกว่าทุกครั้งที่เทศกาลสำคัญพยายามขอร้องให้พ่อเลิกบุหรี่ เพราะกลัวว่าวันหนึ่งพ่อจะจากไป แต่คำตอบที่ได้กลับไม่ได้เป็นอย่างหวัง เพราะสุดท้ายพ่อก็เลิกบุหรี่ไม่ได้</p> <p>ของขวัญปีใหม่ปีนี้เธอไม่ต้องการของขวัญเหมือนเด็กคนอื่น เพียงแค่พ่อเลิกสูบบุหรี่ได้ก็พอใจแล้ว นายสมาน โปธิป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ่ง จ.เชียงใหม่</p> <p>เปิดเผยว่า โรงเรียน มีการวางแผนสำรวจบริเวณโรงเรียน กำหนดแผนผัง ลักษณะ ขนาดของป้าย และจัดทำป้าย “โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ยุทธศาสตร์ตามกฎหมาย” จัดทำป้ายไว้นิลหรือป้ายผ้าขนาดใหญ่ที่มีข้อความ “โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ยุทธศาสตร์ตามกฎหมาย” ในจุดที่เห็นเด่นชัด เช่น ประตูโรงเรียน รั้วโรงเรียน หน้าอาคาร กำหนดจุดที่จะติดสติ๊กเกอร์ณรงค์ไม่สูบบุหรี่ พร้อมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการติดสติ๊กเกอร์เขตปลอดบุหรี่ ที่สำคัญสร้างองค์ความรู้ให้แก่นักเรียนสอดแทรกไปในการเรียนการสอนโดยเฉพาะวิชาสุขศึกษา เพื่อหวังให้นักเรียนเป็นสื่อกลางนำองค์ความรู้ที่ได้นำไปขยายผลโดยเฉพาะในครอบครัว โดยได้สร้างนวัตกรรม เรื่องการเรียนรู้จากปัญญา 6 ชั้น แบ่งเป็น 1.สำรวจปัญหา 2.วิเคราะห์ปัญหา 3.บ่มเพาะความสำนึก 4. บันทึกแนวปฏิบัติ 5.จัดระเบียบชีวิต 6.สาธิตความดีงาม</p>	-	-
จังหวัด	<p>สมาคมกู้ภัยสรรพเวชยู โฟสต์ใน Facebook</p> <p>1/1/59 20.25 น. เก่ง+แวน เจ็บ 7 ราย ติดภายในบายพาส วัดขนุน พิจิตร รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุ กู้ภัยสรรพเวชยูพิจิตรพร้อมกู้ชีพ อบต.ท่าหลวง ตรวจสอบ ถนนเลี้ยวเมืองพิจิตรแยกวัดขนุน ใกล้เค้ายอุตสาหกรรมภาค3 พิจิตร พบเก๋งชน กับรถเอนกประสงค์ มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย ตรวจสอบ ว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด 7 ราย ผู้ได้รับบาดเจ็บในรถแวน ที่มีสภาพตะแคงอยู่ ไม่สามารถนำผู้ได้รับบาดเจ็บออกได้ ประสานเครื่องมือตัดถ่าง ระหว่างรอ ทหารวิเฮาผู้ได้รับบาดเจ็บ ออกมาได้ จึงประสาน ศูนย์กู้ชีพ ขอกำลังใกล้เคียงสนับสนุน ที่เกิดเหตุ กู้ภัยสรรพเวชยู กู้ชีพ อบต.ท่าหลวง กู้ชีพ อบต.คลองคะเชนทร์ ศูนย์พระไวย นำผู้ได้รับบาดเจ็บ นำส่ง รพ.พิจิตร</p> 	-	-



## สรุปประเด็นข่าว วันที่ 1-3 มกราคม 2559

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
จังหวัด	<p>สมาคมกู้ภัยสรรพชน โพสตีใน Facebook</p> <p>1/1/59 01.05 น. ว.40 จยย เสียหลักชนเสาไฟ เสียชีวิต พิจิตร เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559 (01.05) รับแจ้งจาก สภ.เมืองมีเหตุรถจักรยานยนต์ชนเสาไฟฟ้าบริเวณ ถนนใน หมู่บ้าน หมู่ 7 ตำบลคลองคะเชนทร์ เส้นทางระหว่างวัดมูลเหล็กมุงหน้าแยกดงชะพูจึงรุดไปตรวจสอบร่วมกับกู้ชีพคลองคะเชนทร์ สายตรวจ ศูนย์พระไวย์ เมื่อถึงในจุดเกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์สีน้ำเงินชนกับเสาไฟฟ้าข้างทาง ใกล้กันพบผู้เสียชีวิตชาย 1 ราย จึงประสานร้อยเวรและแพทย์มาชันสูตรในจุดเกิดเหตุเสร็จสิ้น กู้ชีพคลองคะเชนทร์พร้อมกู้ภัยสรรพชนดำเนินการนำส่งวัด..</p> 	-	-
จังหวัด	<p>สมาคมกู้ภัยสรรพชน โพสตีใน Facebook</p> <p>2/1/59 06.45 น. ว.40 จยยชนท้ายอีเกิ้ล เสียชีวิต ต.ปากทาง รับแจ้ง ว่ามีรถชนท้ายรถอีเกิ้ล ถนนสายพิจิตร-วังกระดี่ทอง ใกล้เคียงหน้า รพ.สต. ปากทาง พบรถจักรยานยนต์ล้ออยู่ ใกล้เคียงพบรถไถ่นาเดินตาม พร้อมพ่วง และจักรยานปั่น และพบผู้เสียชีวิต 1 ราย จึงประสาน พนักงานสอบสวนและแพทย์เวรชันสูตร ว.4 ที่เกิดเหตุ เคสที่ 6 ของจังหวัด พิจิตร</p> 	-	-

ชอบ  ทราย

ชอบ  ดงนิต

แจ้งผู้เกี่ยวข้อง

ดำเนินการ

ประสาน

๕๒-๔ (๑๗)

(นายวิวัฒน์ คำเพ็ญ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

๔ ม.ค. 2558

